

## ทีวีข่าวสด

● **ทลายโกดังวิทยุสื่อสารเถื่อน**  
วันที่ 20 พ.ค. บข.สอท. สนธิกำลังกสทช. และกรมสรรพสามิต นำหมายค้นของศาลอาญากรุงเทพใต้ เข้าตรวจค้นตึกแถวแห่งหนึ่ง บริเวณถนนจารุเมือง เขตปทุมวัน หลังสืบทราบว่าลักลอบจำหน่ายวิทยุสื่อสารผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยไม่ได้รับอนุญาต พร้อมจับกุมนายพิศ (นามสมมติ) พร้อมของกลางเครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทวิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ BAOFENG รุ่น BF-888s จำนวน 269 เครื่อง มูลค่ารวมกว่า 403,500 บาท เบื้องต้นนายพิศให้การรับสารภาพว่าตนเป็นผู้จัดจำหน่ายวิทยุสื่อสารโดยไม่ได้รับอนุญาตจริง จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาให้ทราบว่า “มีและก้า ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต” จับกุมตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน สน.ปทุมวัน ดำเนินคดีตามกฎหมาย

# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/-

วันที่: อาทิตย์ 21 พฤษภาคม 2566

ปีที่: 33 ฉบับที่: 11862

Col.Inch: 15.42 Ad Value: 16,962

ภาพข่าว: โกดัง ว.เถื่อน

หน้า: 10(บน)

PRValue (x3): 50,886

คลิป: ชาว-ดำ



โกดัง ว.เถื่อน - ตำรวจสอด.สนธิกำลังกสทช.และกรมสรรพสามิต เข้าตรวจ  
โกดังลักลอบจำหน่ายวิทยุสื่อสาร ผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยไม่ได้รับอนุญาต  
ยี่ห้อวิทยุสื่อสาร 269 เครื่อง รวมมูลค่ากว่า 4 แสนบาท ที่ตึกแถวบริเวณถนนจากรูเมือง  
เขตปทุมวัน กทม. เมื่อวันที่ 20 พ.ค.

## ดร.ไซเบอร์-กสทช.บุกจับวิทยุเถื่อน

เมื่อวันที่ 20 พ.ค. พล.ต.ท.วรวัฒน์ วัฒนนครบัญชา ผบช.สอท., พล.ต.ต.วิวัฒน์ คำชำนาญ, พล.ต.ต.ไพโรจน์ สุวรรณโชติ, พล.ต.ต.อำนาจ ไตรพจน์ รอง ผบช.สอท., พล.ต.ต.ซัชปัททกานต์ คล้ายคลึง ผบก.สอท.1 สั่งการให้ พล.ต.ท.พรชัย บัวด้วง รอง ผกก.4 บก.สอท.1 สนธิกำลังเจ้าพนักงาน กสทช. และกรมสรรพสามิต นำหมายค้นศาลอาญากรุงเทพใต้ เข้าตรวจค้นตึกแถวแห่งหนึ่ง บริเวณถนนจากรูเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หลังสืบสวนทราบว่าลักลอบจำหน่ายวิทยุสื่อสารผ่านทางช่องทางออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาต พร้อมจับกุมนายพัค (นามสมมุติ) และยึดของกลางเครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทวิทยุสื่อสาร จำนวน 269 เครื่อง มูลค่ากว่า 403,500 บาท

ทั้งนี้สืบเนื่องจากปัจจุบันมีการลักลอบนำเข้าเครื่องวิทยุโทรคมนาคม และอุปกรณ์โดยผิดกฎหมาย ขายให้แก่บุคคลทั่วไป ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคมที่กำหนดไว้ อีกทั้งยังสร้างความเสียหายให้กับเศรษฐกิจและสังคม บช.สอท. จึงประสานข้อมูลกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และกรมสรรพสามิต ลงพื้นที่หาข่าวกระทั่งพบว่ามีกักลอบจำหน่ายผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก ซึ่งมีผู้ติดตามกว่า 5,000 คน โดยมีนายพัค (นามสมมุติ) เป็นเจ้าของ

จากการสอบสวนให้การรับสารภาพว่า ตนเป็นผู้จัดจำหน่ายวิทยุสื่อสารโดยไม่ได้รับอนุญาตจริง จึงแจ้งข้อกล่าวหาและค่าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต นำตัวส่งพนักงานสอบสวน สน.ปทุมวัน ดำเนินคดีต่อไป



◀วิทยุเถื่อน...ตร.ไซเบอร์  
สนธิกำลัง กสทช.-สรรพสามิต  
บุกเข้าจับกุมนายพั๊ด (นาม  
สมมุติ) ในตึกแถวย่านถนน  
จากรูเมือง เขตปทุมวัน กรุงเท  
พมหานคร พร้อมยึดเครื่องวิทย  
สื่อสารคมนาคมไม่ได้รับอนุญาต  
ได้จำนวนมาก เบื้องต้นรับ  
สารภาพลักลอบขายผ่านทาง  
ออนไลน์ (ข่าวหน้า 13)



## ทลายโกดังวิทยุสื่อสารเถื่อนกลางกรุง

กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และกรมสรรพสามิต ตรวจสอบแหล่งซุกซ่อนและจำหน่ายวิทยุสื่อสารเถื่อนกลางกรุง ยึดของกลางกว่า 260 เครื่อง มูลค่ากว่า 400,000 บาท

ตามที่ปัจจุบันได้มีการลักลอบนำเข้าเครื่องวิทยุโทรคมนาคมและอุปกรณ์โดยผิดกฎหมาย และลักลอบจำหน่ายให้แก่บุคคลทั่วไป ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคมที่กำหนดไว้ อีกทั้งยังสร้างความเสียหายให้กับเศรษฐกิจและสังคม พล.ต.ท.วรวัฒน์ วัฒนนครบัญชา ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี จึงได้สั่งการให้ดำเนินการสืบสวนปราบปรามผู้กระทำความผิดอย่างต่อเนื่อง โดยประสานข้อมูลกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และกรมสรรพสามิต

เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 1 ได้ทำการสืบสวนทราบว่า มีการลักลอบจำหน่ายวิทยุสื่อสารผ่านทางช่องทางออนไลน์ Facebook โดยมีผู้ติดตามกว่า 5,000 คน จึงได้รายงานให้ พล.ต.ต.ชัยปัทมกานต์

คล้ายคลึง ผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 1 ทราบ และวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.พรชัย บัวด้วง รองผู้กำกับการ 4 ร่วมกับ เจ้าพนักงาน กสทช. และ กรมสรรพสามิต นำหมายค้นของศาลอาญากลางกรุงเทพใต้ เข้าตรวจค้นตึกแถวแห่งหนึ่ง บริเวณถนนจากรูเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยพบ นายพั๊ด (นามสมมุติ) แสดงตัวเป็นเจ้าของ และเป็นผู้นำตรวจค้น ผลการตรวจค้นพบเครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทวิทยุสื่อสาร ตราอักษร BAOFENG รุ่น BF-888s จำนวน 269 เครื่อง มูลค่ารวมกว่า 403,500 บาท สอบถาม นายพั๊ด ให้การรับสารภาพว่าตนเป็นผู้จัดจำหน่ายวิทยุสื่อสารโดยไม่ได้รับอนุญาตจริง จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาให้ทราบว่า “มีและค้า ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต” จับกุมตัวผู้ต้องหา นำส่งพนักงานสอบสวน สน.ปทุมวัน ดำเนินคดีตามกฎหมาย

จึงฝากประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชน ในการใช้วิทยุโทรคมนาคม ขอให้ศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบที่ทางราชการได้กำหนดไว้ ทั้งนี้หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ สำนักงาน กสทช. Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 1200

○ คลินิกฟุตบอล  
โตโยต้า...สมาคมกีฬา  
ฟุตบอลแห่งประเทศไทย  
ในพระบรมราชูปถัมภ์

**กิจกรรม  
นอกตำรา**

ร่วมกับ บ.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จัดโครงการ "Toyota Junior Football Clinic 2023" รับสมัครน้องๆ อายุ 12-14 ปี เข้าร่วมโครงการ โดยสนาม จ.ชลบุรี สมัครถึงวันที่ 27 พ.ค.2566 สนาม จ.เชียงราย สมัครถึง วันที่ 28 พ.ค.2566 ทางออนไลน์ ที่ <https://tjfc.online/fb> ดูรายละเอียดการสมัครและสอบถามได้ทางเฟซบุ๊ก: TOYOTA Spirit of Football

○ ประกวดสื่อ...สถาบัน พระปกเกล้าร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติและกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ชวนน้องๆนักเรียน ม.ต้น ส่งผลงานเข้าประกวดแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ นิทานภาพ และคลิปวิดีโอ เพื่อสร้างสำนึกพลเมือง หัวข้อ "ความรักผดชอบ" สมัครและส่งผลงานได้ถึงวันที่ 30 มิ.ย.2566 สอบถามโทร. 0-2141-9550 หรือเฟซบุ๊ก : สถาบันพระปกเกล้า.

